

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงาน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัท ฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

### กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็น **เงินสดปันผล** ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายปันผลนี้ จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป

### ภาระภาษีเงินปันผลของผู้ลงทุน

#### 1. ภาษีอากรของนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

ลักษณะผู้ลงทุน	อัตราภาษี (จากเงินได้จากการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
บุคคลธรรมดา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%</li> <li>สามารถเลือกภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% หรือเลือกนำเงินปันผลไปรวมเสียภาษีปลายปี</li> <li>ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าเป็นเงินปันผลที่ได้รับโดยตรงจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand : BOI)</li> </ul>
นิติบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ในกรณีที่มีเงินได้มิใช่บริษัทจดทะเบียน</li> <li>ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าผู้มีเงินได้เป็นบริษัทจดทะเบียนและถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนจ่าย และ 3 เดือน หลังจ่ายเงินปันผล จากบริษัทไทยหรือกองทุนรวม</li> <li>ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าผู้มีเงินได้ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 25% ของหุ้นทั้งหมดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลังจ่ายเงินปันผล และบริษัทดังกล่าวมิได้ถือหุ้นในบริษัทผู้มีเงินได้</li> <li>ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าเป็นเงินปันผลที่ได้รับโดยตรงจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand : BOI)</li> </ul>

#### 2. ภาษีอากรของนักลงทุนต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

ลักษณะผู้ลงทุน	อัตราภาษี (จากเงินได้จากการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
บุคคลธรรมดา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%</li> </ul>
นิติบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%</li> </ul>